

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM -
TRUNG ƯƠNG HỘI
CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
Số: 10a/CTrPH-MTTW-HCTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội
giai đoạn 2023 - 2027

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 và phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững.

2. Yêu cầu: Việc phối hợp bảo đảm phát huy thế mạnh của mỗi bên, vừa thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, vừa đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong các hoạt động nhân đạo.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam

a) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, Hội Chữ thập đỏ các cấp và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, Luật Nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới; qua đó vận động, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia hoạt động nhân đạo.

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Quán triệt, hướng dẫn, động viên các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của hệ thống Mặt trận và vận động các tổ chức thành viên chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông của tổ chức mình mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp góp phần đẩy mạnh việc thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

2. Tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác

a) Khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra trong nước: tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc ra Lời kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hưởng ứng, kêu gọi, vận động tổ chức Chữ thập đỏ trong và ngoài nước ủng hộ theo quy định của pháp luật hiện hành, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các sự kiện truyền thông, vận động nguồn lực để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Việc tiếp nhận, quản lý, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do hai Bên vận động được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 16 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp tham gia làm thành viên của Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện cùng cấp, thực hiện nhiệm vụ tham mưu địa bàn, định mức, số lượng, phương thức sử dụng và trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ theo chức năng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp, hỗ trợ để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.

b) Khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra với các quốc gia khác: tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ra Lời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện và là đầu mối tiếp nhận, quản lý, phân phối hỗ trợ các quốc gia khác theo chỉ đạo của Chính phủ và tuân thủ quy định tại Điều 16 và Điều 21 Nghị định số

93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân đóng góp nguồn lực, hưởng ứng Lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

c) Các chương trình vận động nguồn lực khác: Tháng 10 hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng vận động cao điểm “Vì người nghèo”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng, tuyên truyền, vận động, đóng góp nguồn lực. Tháng 5 hằng năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chiến dịch vận động cao điểm “Tháng Nhân đạo”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân hưởng ứng, đóng góp nguồn lực. Việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn lực do hai Bên vận động được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Phong trào, Cuộc vận động, Chương trình nhân đạo do hai Bên phát động

a) Đối với các Phong trào, Cuộc vận động, Chương trình nhân đạo triển khai trên phạm vi cả nước do hai Bên phát động¹, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng (đối với các nội dung do Hội chủ trì) và phối hợp xây dựng (đối với các nội dung do Mặt trận chủ trì) các giải pháp, nội dung hoạt động, chỉ đạo hệ thống Hội triển khai thực hiện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hệ thống Mặt trận, trực tiếp tham gia và vận động, hướng dẫn các tổ chức thành viên Mặt trận tham gia thực hiện.

b) Hằng năm, hai Bên thống nhất xây dựng kế hoạch, đề xuất việc tổ chức các Chương trình công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp đặc biệt và khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đề xuất và xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, khoa học, tránh chồng chéo, trùng lặp.

c) Đối với các Phong trào, Cuộc vận động, Chương trình nhân đạo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp thực hiện, hai Bên thực hiện sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc triển khai tiếp theo.

4. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên của Mặt trận, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề xuất nội dung giám sát, phối hợp

¹ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Tết Nhân ái”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, Phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”

với Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch giám sát và tham gia đoàn giám sát khi có yêu cầu; tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến pháp luật về hoạt động nhân đạo trong hệ thống Hội;

b) Mặt trận Tổ quốc chủ trì thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước về lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia thực hiện phản biện xã hội khi có yêu cầu, đồng thời tổng hợp nội dung đề xuất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với việc sửa đổi Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và các dự thảo văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội.

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hoạt động từ thiện, nhân đạo.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, bổ sung tiêu chí về thực hiện các phong trào thi đua trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội vào tiêu chí thi đua khen thưởng chung của Mặt trận Tổ quốc.

b) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện trong hệ thống Hội; đề xuất Mặt trận Tổ quốc khen thưởng; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị Đảng, Nhà nước khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

c) Nhằm động viên, nhân rộng các điển hình tốt trong cộng đồng, tùy theo điều kiện thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu, bình chọn và có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh các tấm gương có thành tích trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình phối hợp này và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của mỗi bên, Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết năm. Tùy theo tình hình thực tế hai đơn vị sẽ thống nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm hoặc tổng kết 05 năm để đánh giá rút kinh nghiệm và định hướng chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.

2. Giao Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm đầu mối tham mưu và giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo dõi thực hiện Chương trình phối hợp này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng xem xét, thống nhất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

TRUNG ƯƠNG HỘI
CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Hòa

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Thị Ngọc Ánh

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Các Ban Dân vận, Tuyên giáo, VPTW Đảng;
- VPCTN, VPQH, VPCP;
- Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực các tỉnh, thành ủy;
- UBND các tỉnh, thành;
- Chủ tịch danh dự Hội CTĐ các Tỉnh, thành;
- MTTQ các tỉnh, thành phố;
- Hội CTĐ các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị trực thuộc hai bên;
- Lưu VP hai bên.